

The First Split : การแตกแยกครั้งแรก

การแตกแยกครั้งแรก

โดย อาเซอร์ อินเทรเตอร์

เรามักจะอธิษฐานเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การจะไปให้ถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบเราจะต้องกลับไปที่รากของการแบ่งแยก และคำถามที่น่าสนใจก็คือ: อะไรคือการแบ่งแยกหรือการแตกแยกกันครั้งแรกในชุมชนแห่งความเชื่อ? บางคนบอกว่าเป็นเรื่องระหว่างชาวยิวและคนต่างชาติ แต่ถ้าจะระบุให้ชัดเจนมากขึ้นการแบ่งแยกกันครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้เชื่อชาวยิวที่พูดภาษาฮีบรูในอิสราเอล กับกลุ่มผู้เชื่อชาวยิวที่พูดภาษากรีก คนเหล่านี้เป็นผู้อพยพและผู้ที่ย้ายมาจากศาสนาอื่น (ดูกิจการ 2: 5 – 11)

กิจการ 6: 1

ครั้งนั้นเมื่อสาวกเพิ่มจำนวนขึ้นชาวยิวผู้ถือธรรมเนียมกรีกเริ่มบ่นไม่พอใจชาวยิวผู้ถือธรรมยิว เพราะแหม่ม่ายในหมู่พวกตนถูกละเลยในการแจกจ่ายอาหารประจำวัน

ความตึงเครียดระหว่างสอง "กลุ่มย่อย" นี้เกี่ยวข้องกับสองหัวข้อหลักที่สำคัญ: เรื่องภาษาและเรื่องเงิน

ภาษาไหนควรถูกนำมาใช้ในการอภิปรายโดยผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่สำคัญ? อะไรควรถูกนำมาเป็นมาตรฐานในการแบ่งสัดส่วนการกระจายเงินบริจาคให้กับชุมชน? นาประหลาดใจยิ่งนักที่ทั้งสองประเด็นนี้ยังคงเป็นความท้าทายพื้นฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อความร่วมมือกันในชุมชนผู้เชื่อของพวกเขาเองและในงานพันธกิจรับใช้ในอิสราเอลทุกวันนี้

เรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งดงามและเปี่ยมด้วยความรักระหว่างศิษย์ภิบาลและหุ้นส่วนผู้ร่วมมือทางพันธกิจของเรา เช่น ทิคคูนอินเตอร์เนชั่นแนล, อาฮาวิท เยชัวห์, ทีเฟเรท เยชัวห์, เต้นท์ออฟเมอร์ซี, รีไวฟ อิสราเอล, เกทเวย์ บียอนด์, พอล วิลเบอร์ และเพื่อนคนอื่น ๆ พวกเราได้พบกันเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นเวลาสี่วันเพื่อการสนทนา, การแบ่งปันกัน, การอธิษฐานและการตัดสินใจในประเด็นการบริหารต่างๆ

คำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องคือ: ภาษาอะไรที่เราควรใช้เมื่อเราอยู่ด้วยกัน? หากพื้นฐานกลุ่มผู้สนทนาเป็นผู้อพยพและกลุ่มนานาชาติ ภาษาที่เราใช้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษ หากพื้นฐานกลุ่มผู้สนทนาส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอลท้องถิ่น ภาษาที่เราใช้ก็จะเป็นภาษาฮีบรู แต่แล้วสิ่งใดควรเกิดขึ้นเมื่อมีการรวมกลุ่มเข้าด้วยกัน? เราควรให้มีการใช้สามแบบ ในงานประชุมรูปแบบเปิดของเรามากน้อยประการใด?

เมื่อเรามีการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ต่างๆที่สำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเดือน, เงินบริจาคและค่าใช้จ่าย เราควรใช้ภาษาอะไร? มาตรฐานการใช้ชีวิตในอิสราเอลและต่างประเทศย่อมแตกต่างกัน? ค่าใช้จ่ายจึงสมควรแตกต่างกัน? เช่นนั้นการแบ่งสัดส่วนเงินควรจะแตกต่างกันไหม? ใครเป็นคนที่ตัดสินใจว่าจะจัดสรรงบประมาณอย่างไร?

เรื่องภาษาและเรื่องเงินบ่งชี้อย่างมากที่เดียวในการกำหนดว่าใครคือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจและใครคือผู้ที่เป็นผู้นำ

เช่นเดียวกับที่ชุมชนแห่งความเชื่อยุคแรกต้อง ดันรนกับปัญหาของเรื่องภาษาและเรื่องเงิน พวกเราในยุคนี้ก็เช่นกัน ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับทุกวันนี้

ถ้าเราสามารถเอาชนะความตึงเครียดทั้งสองนี้ได้เหมือนกับชุมชนของอัครทูตทำในกิจการบทที่ 6 เราน่าจะได้เห็นการฟื้นฟูอันน่าอัศจรรย์อย่างที่เรามองเห็นได้ในกิจการบทที่ 1 จนถึงบทที่ 5 กรุณาอธิษฐานร่วมกันกับพวกเราเพื่อสติปัญญา

ทำไมถึงต้องอธิษฐานเพื่อรัฐบาลอิสราเอล?



ในข้อความนี้ อาเซอร์ จะช่วยให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นปัจจุบันในอิสราเอลรวมทั้งเหตุผลที่สำคัญว่าทำไมเราควรอธิษฐานเพื่อรัฐบาลอิสราเอล เขาแสดงให้เห็นจากพระคัมภีร์ถึงประเด็นต่าง ๆ นั้นเชื่อมต่อกับอาณาจักรของพระเจ้าและการกลับมาของเยซูคริสต์ (พระเยซูคริสต์ในภาษาฮีบรู) ที่จะนั่งบนบัลลังก์ของดาวิดและเป็นกษัตริย์ตลอดไป เพื่อการรับชมในภาษาอังกฤษ [คลิกที่นี่!](#)

การประชุมคณะกรรมการขององค์กรของคุณ



โดย แดน จัสเตอร์

คณะกรรมการอเมริกัน NPO ขององค์กรของคุณได้พบกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่อิสราเอลกับเพื่อนๆ และหุ้นส่วนผู้ร่วมมือทางพันธกิจ มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่สำคัญคือย้ายอำนาจการขับเคลื่อนองค์กรมาอยู่ที่อิสราเอล สผ่านงานต่างๆ ที่ก่อตั้งโดยอาเซอร์ อินเทอร์เนตเตอร์และอิทาน ซิคคอฟ โดยมีอาเซอร์ นำและเป็นประธานการประชุมของเรา

ผู้อำนวยการอาวุโสทั้งสี่ขององค์กร อาศัยอยู่ในอิสราเอล (มีตัวผมเอง, อาเซอร์, อิทาน และเดวิด รูดอล์ฟ จากเคทเวย์ บียอนด์) ส่วนลูกชายของผม, เบน, ซึ่งเป็นผู้บริหารด้านการดำเนินงาน ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการย้ายมาอยู่ที่อิสราเอลเพื่อกำกับดูแลบริหารงานธุรการขององค์กรที่สนับสนุนองค์กรของคุณ

สิ่งที่สำคัญคือ เราได้มีความความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทที่คณะกรรมการจากสำนักงานที่อเมริกาทำหน้าที่ในการสนับสนุนงานพันธกิจของเราในอิสราเอล โดยเฉพาะในการออกความคิดเห็นและสร้างมาตรฐานความรับผิดชอบ สมาชิกในคณะกรรมการของเรามีทั้งสติปัญญาฝ่ายวิญญาณและสติปัญญาด้านการปฏิบัติ ซึ่งได้นำออกมาใช้ในการประชุมต่างๆ

การร่วมประชุมครั้งนี้รวมถึงการนมัสการในช่วงเช้าที่ รีไวฟ อิสราเอล การเรียนการสอนจากอาเซอร์ และการประชุมร่วมกับศิษยาภิบาลซึ่งเชื่อมต่อกันกับเครือข่ายอิสราเอลของการประชุมนี้ พวกเขาสามารถที่จะแบ่งปันชีวิตของพวกเขา, ความท้าทาย และความต้องการที่มีในงานพันธกิจ และได้รับการอธิษฐานเพื่อ การอุปถัมภ์อย่างเปิดเผย เปิดเผยและตรงไปตรงมากนั้นช่วยให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยความชัดเจนมากขึ้น

เยชูวาท் จอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์



นี่เป็นอีกหนึ่งเพลงนมัสการภาษาฮีบรูจาก Ta'anit Esther เพื่อการรับ **ชมคลิกที่นี่!**

การสร้างผู้เชื่อให้เป็นเหมือนพระองค์

โดย ฟรานซิส ฟรานซิส

อะไรเป็นสิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระเยซูสำหรับสาวกของพระองค์? หรือว่าพระองค์จะเสด็จมาเพียงเพื่อช่วยเราเท่านั้น แต่ไม่ได้ฝึกฝนเราหรือมอบพลังอำนาจให้เรา? ผมเชื่อว่าพระประสงค์สูงสุดของพระเจ้าในการไถ่มนุษยย์คือการบังเกิดใหม่ที่มีพระองค์ในเราเพื่อการสร้างผู้เชื่อให้เป็นเหมือนพระองค์

เมื่อพิจารณาถึงความร้อนรนใจของเปาโล เขาเขียนว่า "ลูกที่รักเอ๋ย ข้าพเจ้ายังต้องเจ็บปวดราวกับคลออดบุตรเพื่อท่านอีกจนกว่าพระคริสต์จะทรงก่อร่างขึ้นในท่าน" (กาลาเทีย. 4:19) นี่คือนิยามของพระเจ้าในคริสตจักรที่พระคริสต์ถูกก่อร่างขึ้น – นั่นคือพระองค์จะเป็นที่ประจักษ์ในพระราชกิจในเราและผ่านตัวเรา

เมื่อระลึกถึงคำพูดที่พระองค์กล่าวว่า "ศิษย์ย่อมไม่เหนือกว่าครูของตน แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างสมบูรณ์แล้วจะเป็นเหมือนครูของตน" (ลูกา 6:40) พระเจ้าปรารถนาที่จะฝึกเราอย่างเต็มที่เพื่อให้เราจะเป็น "เช่นพระอาจารย์[ของเรา]."

มารได้ชักจูงให้หลายคนเชื่อว่าไม่มีความหวังสำหรับการฟื้นฟู สิ่งที่มาตราไม่ตระหนักถึงคือพระคริสต์ในตัวของคุณ พระเยซูตรัสว่าทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับผู้เชื่อ

ขออธิษฐานเร่งด่วนสำหรับครอบครัวเมสสิยานิก (ชาวยิวผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์) ในอิสราเอล

อาดาม และ ซารี และลูกเล็กๆทั้งสามของพวกเขา (อายุ 4 ขวบและน้อยกว่านั้น!) เป็นครอบครัวเมสสิยานิกที่อาศัยและรับใช้ในภาคใต้ของอิสราเอลรวมทั้งในทวีปแอฟริกา เป็นเรื่องเศร้าสลดมากที่ซารี (อายุ 30 ปี) ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งในตับอ่อนที่ได้แพร่กระจายไปยังตับ เป็นสถานการณ์ที่รุนแรงมากมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่อายุเท่าเธอ ขณะนี้พวกเขาไปอยู่กับครอบครัวของเธอที่บริเวณกรุงเยรูซาเล็มเพื่อไปรับการรักษา; เธอเป็นทุกข์ทรมานมากจริงๆ กรุณาอธิษฐานกับเราเพื่อการอัศจรรย์!